



## ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

### ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

**เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า** ในภาพรวมเดือนมีนาคม 2559 พื้นตัวขาลงจากอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอลง ทั้งในกลุ่มประเทศ G3 และเอเชียที่ไม่รวมจีน

**เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว** ในภาพรวมเดือนมีนาคม 2559 เศรษฐกิจพื้นตัวขาลง โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวลงตามการบริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยชั่วคราวเนื่องจากมีการเร่งซื้อรถยนต์ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานยังคงปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในเดือนนี้ภาคการผลิตเริ่มปรับดีขึ้นสะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงกว่า 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ด้านเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวลงโดยหลักมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับลดลง กอปรกับการส่งออกที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่อ่อนแอ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลง เศรษฐกิจกลุ่มยูโรพื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องตามแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศซึ่งปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกที่อ่อนแอยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่ยังอ่อนแอประกอบกับสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

**เศรษฐกิจจีน** ในเดือนมีนาคม 2559 ปรับดีขึ้นบ้างจากผลของมาตรการดูแลเศรษฐกิจของทางการจีนในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การลงทุนปรับดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ การบริโภคในประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการ โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมปรับสูงขึ้นกว่าระดับ 50 รวมทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการที่ยังคงปรับเพิ่มขึ้น

**สำหรับเศรษฐกิจประเทศเอเชียที่ไม่รวมจีน** ในเดือนมีนาคม 2559 อ่อนแอลงจากภาคการส่งออกที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังอ่อนแอ ประกอบกับการบริโภคที่ชะลอตัวลงจากปัจจัยรายได้ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงความมั่งคั่งของครัวเรือนที่ปรับลดลงตามราคาสินทรัพย์ ทั้งในตลาดหุ้นและราคาบ้าน โดยเฉพาะฮ่องกงและสิงคโปร์

**อัตราเงินเฟ้อโลก** ในเดือนมีนาคม 2559 ยังทรงตัวในระดับต่ำตามอุปสงค์ที่ยังคงอ่อนแอรวมทั้งราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 อัตราเงินเฟ้อโลกปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสำคัญ